

รักเกิดในออฟฟิศระหว่างเจ้านายและลูกน้อง



รักเกิดในออฟฟิศระหว่างเจ้านายและลูกน้อง

โดยบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

เคยไหม...ที่อยู่ๆ ก็เกิดความรู้สึกดีเป็นพิเศษกับเพื่อนที่นั่งข้างๆ

เคยไหม...ที่บางครั้งก็แอบบึ้งบึ้งรุ่นน้องที่ข้างงานมาใหม่

เคยไหม...ที่ชอบนั่งมองรุ่นพี่ต่างแผนกแล้วสุขหัวใจ

หรือเคยไหม...ที่จู่ๆ ก็หลงรักเจ้านายขึ้นมาซะงั้น

หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า ‘รักเกิดในออฟฟิศ’ นั้นไม่ผิด แต่ไม่เหมาะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน เหตุจากปัญหาหรือความอึดฉาวที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นความรักระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง ยิ่งอันตรายใหญ่ หากเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงเสียจะดีที่สุด แต่เมื่อ ‘ความรู้สึก’ เกิดขึ้นเองแบบไม่รู้ตัว และคุณไม่ยอมให้การตกหลุมรักเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน วันนี้ jobsDB ขอเสนอวิธีการสุดเด็ด เพื่อรักษาความสำเร็จทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์ให้สามารถเดินร่วมทางกันได้ ดังนี้

หาความชัดเจน – ไม่ว่าคุณจะถูกมองในฐานะลูกน้องหรือเจ้านาย หากเกิดความรู้สึกเกินขอบเขตกับอีกฝ่าย และตั้งใจจะเดินหน้าสานสัมพันธ์ให้มากกว่าความเป็นเจ้านายและลูกน้องจริงๆ คุณควรดูความชัดเจนทางสถานะของเขาหรือเธอ ก่อนว่า มีครอบครัว หรือกำลังคบหาอยู่กับใครอยู่หรือเปล่า อย่าปล่อยให้ความคิดด้านมืดอยู่เหนือความถูกต้อง ไม่เช่นนั้นความรักครั้งนี้อาจกลายเป็นรักซ้อนซ้อนเงื่อนที่สร้างปัญหาต่องาน และความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เจ็บช้ำไม่น้อยทีเดียว

แยกแยะให้เป็น – หากคุณและเขาตกลงจะคบหากันอย่างจริงจังแล้ว ควรเตรียมหัวใจไว้ส่วนหนึ่งด้วยว่า ความรักที่เกิดขึ้นย่อมตกเป็นเป้าสายตา เกิดข้อกล่าวหาในในสังคมออฟฟิศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นความรักที่มีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ย่อมมีคนเฝ้ามองอยู่ทุกระยะ คุณควรบริหารจัดการความรักให้ดี แยกแยะให้ออกระหว่าง “ความรัก” และ “หน้าที่การงาน” หากเอาปัญหาส่วนตัวมาทำให้งานเสีย ชำร่วยบางคู่รักร่วมกันทำผิด คิดไม่ดีในที่ทำงาน ไม่ว่าจะแหกกฎ คดโกง ทุจริต ทำให้ออฟฟิศเกิดความเสียหาย บอกได้คำเดียวว่า เตรียมตัวโบกมือลาสายงานที่คุณรักไปได้เลย

หักห้ามใจ – แต่สำหรับบางคนเมื่อคิดอย่างรอบด้านแล้ว กลับเลือกที่จะหักห้ามใจ ไม่สานต่อความรู้สึกเสียดีกว่า

เพราะคิดว่า ผลกระทบที่ตามมาอาจได้ไม่คุ้มเสีย พลอยทำให้เครียดมากขึ้นกว่าเดิม จึงควรดึงสติกลับมาแล้วทอ้งไว้ว่า “เขาคือหัวหน้า” “เธอคือลูกน้อง” แม้จะต้องเจ็บอยู่สักๆ แต่ให้นำความรู้สึที่ดีๆ มาเป็นแรงผลักดันให้คุณมีพลังอยากตื่นเข้าไปทำงานทุกวันจะดีกว่า ไม่น่าว่า แรงผลักดันนี้อาจส่งผลให้คุณโดดเด่นจนโบนัสปลายปีพุ่งกระชูดแบบไม่รู้ตัวกันเลย

เปลี่ยนที่ทำงาน – แต่เมื่อความรักเกิดลงเอยไม่สวยงาม ไม่ว่าจะเหตุผลความไม่ชัดเจน แยกแยะไม่เป็น หรือหักห้ามใจไม่ได้ ย่อมทำให้ความรักกลายเป็นความทุกข์ และเพื่อต้องการออกจากความรู้สึกกดดัน ทรมานหัวใจ จนต้องเลือกตัดสินใจเปลี่ยนที่ทำงาน จึงเป็นเรื่องน่าเสียดาย ที่ทางออกของความรักครั้งนี้ต้องจบลงด้วยการลาออกของคนใดคนหนึ่งนั่นเอง

ความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอ และไม่ผิดที่ใครจะมีความรู้สึกพิเศษให้กับใคร แต่ความรักที่เกิดในออฟฟิศ โดยเฉพาะระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจนต้องพิจารณาได้ระตรองให้ดี เพราะนอกจากความสุขใจ หรือความทุกข์ใจที่จะเป็นจุดจบของเรื่องแล้ว...ยังมี ‘อนาคต’ ในหน้าที่การงานที่จะเป็นเดิมพันของการตัดสินใจในครั้งนี้อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

อันธิกา ลิ้มปิ่นนันทชัย สุชาย เฉลิมชนศักดิ์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

โทรศัพท์: 02 667 0850 โทรศัพท์: 02 971 3711

อีเมลล์: Anthikal@jobsdb.co.th อีเมลล์: suchai@pc-a.co.th